

เศรษฐกิจ

ฉบับที่ 13, 916

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

หน้า 23

‘แมลงกินได้’ของไทยดังไปทั่วโลก



เกษตร วิจัย

จากนิตยสาร TIME ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ลงบทความเกี่ยวกับเรื่อง “แมลงกินได้” เผยแพร่ไปทั่วโลกว่า เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของประเทศไทย ที่น่าสนใจและมีตลาดใหญ่มาก ซึ่งสอดคล้องกับกระแสของเกษตรกรไทยในขณะนี้ที่กำลังตื่นตัวใน การเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงการค้า แต่ไม่มีการ ตรวจสอบตลาดในเรื่องของราคา ควบคู่ไปด้วย อย่างกรณี จิ้งหรีด ซึ่งจัดเป็นแมลงกินได้ชนิดหนึ่ง ที่มีเกษตรกรเลี้ยงกันมากและคาดหวังว่าจะขายได้ไม่ต่ำกว่า 100 บาท/กิโลกรัม แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว การรับซื้อจิ้งหรีดสดเพื่อบริโภคนั้น พ่อค้าส่วนใหญ่จะรับซื้อเฉลี่ย กิโลกรัมละ 40-50 บาทเท่านั้น



จากการสำรวจความต้องการบริโภคแมลงกินได้สำหรับคนไทยพบว่า แมลงกินได้ ที่นำมาทอดขายมีอยู่หลายชนิด เช่น ตั๊กแตน แมลงกระซอน แมงคานา หนอนไหม รด้วน (หนอนไหมไผ่) แมลงปอ แมลงเหนียง จิ้งหรีดและด้ปล่ เป็นต้น ในบรรดาแมลงเหล่านี้พบว่า รด้วนและตั๊กแตน ป่าทั้งก้า มีผู้นิยมบริโภคมากที่สุด แต่มีข้อสังเกตว่า จิ้งหรีด ยังมี ผู้นิยมบริโภคไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับแมลงกระซอน

คุณธงชาติ นุสุ เจ้าของร้านรวมแมลงพิษณุโลก มีอาชีพขายแมลงมานานกว่า 10 ปี

บอกว่า ตลาดแมลงกินได้ยังขยายตัวได้อีกมาก เฉพาะที่ร้านจะทอดแมลงทุกชนิดทั้งปีประมาณ 70-80 ตัน และมีการคาดว่ ตลาดบริโภคแมลงกินได้ทั่วประเทศ ไม่น่าจะต่ำกว่า 2 ล้านกิโลกรัม สำหรับตลาดที่ใหญ่ที่สุด คือ ตลาดกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามคุณ

ธงชาติ เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นแมลงกระป๋อง เพื่อส่งห้างสรรพสินค้าและจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย

4 ในเรื่องของคุณค่าทางอาหาร เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า แมลงกินได้บางชนิด มีปริมาณโปรตีนสูงกว่าไข่และเนื้อสัตว์ อีกทั้งปริมาณไขมันต่ำ รวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะธาตุแคลเซียม ส่วนราคาขายแมลงทอดบางชนิดมีราคาสูงมาก เช่น รด้วนหรือหนอนไหมไผ่ ที่ทอดเสร็จแล้วจะขายถึงกิโลกรัมละ 1,000 บาทนับว่าแพงมาก สำหรับ ตั๊กแตนป่าทั้งก้า คนญี่ปุ่นมีความต้องการบริโภคมาก ได้ติดต่อผ่านคุณธงชาติขอรับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปขายในประเทศญี่ปุ่นครั้งละ 500 กิโลกรัมแต่ไม่สามารถหาได้ ส่วนหนอนไหมเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่ตลาดต้องการมาก แต่ยังไม่ผลิตไม่เพียงพอเช่นกัน อย่างไรก็ตามเกษตรกรไทยตื่นตัวในเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดกันมากขึ้น แต่ไม่ควรคาดหวังในเรื่องของราคาให้มากนัก และต้องคำนวณว่าการลงทุนใช้เงินเท่าไร เพราะเมื่อขายได้ในราคา กิโลกรัมละ 40-50 บาท จะคุ้มกันหรือไม่.

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ.